

โอวาทของเลขาธิการ ก.ล.ต. แก่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
งาน “ดาว...อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ในวันนี้ได้มีโอกาสพบปะอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผลงานของท่านในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นหนึ่งในความภูมิใจของตลาดทุนไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เราได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งในด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพมากขึ้น และผู้ถือหุ้นเองก็ตื่นตัวกับการเข้าร่วมประชุมและแสดงบทบาทมากขึ้นด้วย

การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุนไทยด้วยการยกระดับด้านต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นทั้งแก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นเดียวกับการจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเท่าเทียมในการประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะต้องมีการพัฒนาในอีกบางจุดในบางบริษัทที่ยังทำไม่ครบถ้วน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นในฐานะที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ปีหนึ่งๆ ไม่ต่ำกว่า 300 บริษัท จึงยังคงมีภารกิจที่จะต้องสอดส่องดูแลการจัดประชุม การตั้งข้อซักถามผู้บริหาร และการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบริษัทจดทะเบียนที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าไปทำหน้าที่

การทำหน้าที่ของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจะต้องตั้งอยู่บน “หลัก 3 เต็ม” คือ เต็มที่หนึ่ง ซึ่งทุกท่านคงมีสมบูรณ์แล้ว นั่นคือเต็มใจ เพราะท่านอาสาปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยความสมัครใจ เต็มใจที่จะอุทิศทั้งเวลาและแรงกายอย่างเต็มที่ เต็มนี้จึงไม่น่าเป็นห่วง

เต็มที่สอง คือเต็มความรู้ แม้ว่าในทุกปีท่านได้ผ่านการอบรมความรู้จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมาแล้วก่อนลงมือปฏิบัติงาน แต่ความรู้เฉพาะในธุรกิจหรือบริษัทที่ท่านจะเข้าประเมินการประชุมนั้น ท่านจะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้ง ต้องอ่านเอกสารการประชุม ศึกษารายงานประจำปี และงบการเงินโดยละเอียด เพื่อที่จะสามารถตั้งคำถามแก่ผู้บริหารได้ตรงประเด็น เป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้นจริง ดังนั้น ในเรื่องเต็มความรู้ความสามารถนี้ ท่านจะต้องเตรียมตัว โดยอาจต้องมีการประชุมหารือในกลุ่มย่อย เพื่อให้ได้ประเด็นที่มีน้ำหนัก ชัดเจน และเป็นการถามแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

เต็มสุดท้ายที่ผมขอเน้นย้ำคือ เต็มศักดิ์ศรี อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นต้องแสดงออกซึ่งการเป็นผู้มีเกียรติ มีจรรยาบรรณ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอื่น ซึ่งผมเชื่อว่าอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดีและยึดถือในเรื่องนี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ การเป็นผู้มีเกียรติ คือการมีมารยาท และให้เกียรติที่ประชุม ให้ความสำคัญกับการใช้เวลาของที่ประชุมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุด มีจรรยาบรรณ คือ การมุ่งปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมิใช่เพื่อประโยชน์ของตนเอง

หากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 ประการ ผมเชื่อมั่นว่า อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ ท่านต้องสร้างมันด้วยตัวของท่านเองและอย่าให้มันเสียหายไปได้

ท้ายนี้ ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณจากใจจริงในความเสียสละของทุกท่าน และขออวยพรให้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จ ความเจริญในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองและมีความสมประสงค์ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์